

คดี'สลายมือบ'กปปส. หลอน'ยิ่งลักษณ์-ครส.'



● รัชชชัย อภิการประดิษฐ์

วันนี้ (26 พ.ค.) ศาลอาญา นัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์คดีที่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ที่บริเวณแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2557 ที่ผ่านมา ยื่นฟ้องให้ดำเนินคดีเอาผิดกับ **นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร** อดีตนายกรัฐมนตรีและรวมว. กลาโหม กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คดีการสลายการชุมนุมดังกล่าว ญาติของผู้เสียชีวิต 4 ราย ได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาลอาญา โดยเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2557 นางจงจิต แซ่ด่าน ภรรยาของนายศรัทธา แซ่ด่าน ผู้ตาย และ น.ส.อุมาพร อ่างทอง มารดาของ **นายจิรพงษ์ ฉุยฉาย** ผู้ตาย ได้มอบอำนาจให้ นายชัยวัฒน์ สิทธิสุขสกุล และ น.ส.รัตนา ผาแก้ว ทนายความ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง **นางสาวยิ่งลักษณ์ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง** รมว.แรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบ (ผอ.ตรส.) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) นายอาริต เพ็งดิษฐ์ อดีบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และ พล.ต.ต.เค็ชชา ธาตุศาสตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นจำเลยที่ 1-6 ตามลำดับ ในความผิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่น โดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 83 และ 84 รวม 2 จำนวน

โดยคำฟ้องระบุว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557 จำเลยที่ 1-4 ร่วมกันสั่งการให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจภูธร ภาค 2 และตำรวจควบคุมฝูงชน หรือตำรวจปราบจลาจล ที่มีจำเลยที่ 5 และ 6 เป็นผู้บัญชาการกองกำลัง ผลักดันผู้ชุมนุมเพื่อจะสลายการชุมนุม หรือขอคืนพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่มีอาวุธซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการสงคราม คือ แก๊สน้ำตา อาวุธปืนสั้น ปืนลูกซอง ระเบิด และปืนสงคราม มีกระสุนจริงและกระสุนซ้อมเป็นอาวุธประจำกาย ซึ่งการใช้อาวุธและยกกำลังเข้าสลายการชุมนุมไม่เป็นไปตามหลักสากลและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมฝูงชนและปราบจลาจลที่ถูกต้อง

โดยจำเลยทั้งหมดประสงค์ต่อผล หรือยอมเล็งเห็นผลได้ว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ ซึ่งจำเลยทั้งหมดสั่งการดังกล่าวจะใช้

กระสุนปืนและอาวุธปืนยิงใส่ผู้ชุมนุม โดยเจตนาฆ่า เป็นการใช้เครื่องมือสลายการชุมนุมที่เกินกว่าความจำเป็น และไม่สุจริต เพราะมุ่งเพียงสลายหรือยุติการชุมนุมให้ได้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการสังหารในเชิงห้ามปรามเพื่อป้องกันผลร้ายนั้น

และการสั่งการและกำกับกำกับการโดยจำเลยทั้งหมด อยู่ในระหว่างที่ศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามมิให้กระทำการรุนแรงดังกล่าวต่อผู้ชุมนุม และศาลรัฐธรรมนูญได้รับรองว่า การชุมนุมของกลุ่ม กปปส.เป็นการชุมนุมโดยสงบ

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ **นายจิรพงษ์ ฉุยฉาย** ถูกยิงบริเวณหน้าอก ทะลุปอด ตัดเส้นเลือดดำและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วน **นายศรัทธา แซ่ด่าน** ผู้ตาย อีก 1 ราย ถูกยิงบริเวณหน้าอกได้รวมนมด้านขวาและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

สำหรับคดีนี้โจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เนื่องจากโจทก์ไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ จึงประสงค์จะดำเนินคดีด้วยตัวเอง

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มี.ค. ศาลอาญาได้รับฟ้องทั้งสองคดีดังกล่าว นัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ในวันที่ 26 พ.ค.นี้

ขณะที่เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา นางฉิม รัตนชข มารดา นายธนุศักดิ์ รัตนชข ผู้ตาย และนางอารียา บุญรุ่ง ภรรยา

นายสุพจน์ บุญรุ่ง ผู้ตายจากเหตุเดียวกัน ก็ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง **นางสาวยิ่งลักษณ์** และบุคคลทั้ง 5 ในข้อหาเดียวกันต่อศาลอาญา

แต่ช่วงท้ายของคำฟ้องระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ **นายสุพจน์** และ **นายธนศักดิ์** ถูกกระสุนปืนยิงมีบาดแผลจนกระทั่งเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา

2 คดีหลังนี้ ศาลอาญารับคำฟ้องไว้เพื่อพิจารณากำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องต่อไป

นายชัยวัฒน์ สิทธิสุขสกุล ทนายความของญาติผู้เสียชีวิต บอกว่า เหตุการณ์ที่แยกกันผ่านฟ้าฯ ทำให้ประชาชนเสียชีวิตรวม 4 ศพ โดยแต่ละคดีมีพฤติการณ์แตกต่างกัน จึงต้องแยกฟ้องเป็นรายคดี นอกจากนี้ยังมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บอีก 60 คน ที่อยู่ระหว่างประสานงานว่าจะให้ตนเองเป็นทนายความดำเนินการฟ้องร้องให้หรือไม่

แม้ขณะนี้ **นางสาวยิ่งลักษณ์** และพวกจะได้ออกเดินทางหนีที่กัมพูชาหรือต่างประเทศไปแล้ว แต่ผลพวงจากการบริหารงานในช่วงเป็นรัฐบาลรักษาการ ยังเป็น "วิบากกรรม" ติดตัว ที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล แก้กั้วและต่อสู้ในคดีต่าง ๆ

ส่วนท้ายที่สุดแล้ว **นางสาวยิ่งลักษณ์** และพวก จะต้องรับโทษรับกรรมที่เกิดจากการกระทำบ้างหรือไม่ ต้องติดตามกันยายน

ผู้จัดการรายวัน

ฉบับประจำวันที่ 26 พ.ค. 2557 หน้า 8

“คสบ.” ต้องซื้อใจประชาชน ยึดอำนาจ-เซตซีโร่เพื่อชาติ



ชาวปณคน คนปณชาว
นทหวัด

ตั้งแต่ลงมือปฏิบัติการลับ ลวง พราง ภาคสอง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ ต้องถือว่า “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สวมบทเข้ม ดึงเป๊ะ ไม่มีหย่อนให้สำหรับฝ่ายการเมืองเลยสักเซนติเมตรเดียว

เดินเครื่องลุย รื้อซากปรักหักพังที่กองพะเนินมานั้น นานแบบขนานใหญ่ชนิดเท่าเทียมทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าหน้าไหน ทั้ง กปปส. และ นปช. ชี้ซ้ำ นช.ทักษิณ ชินวัตร โดนเรียกมารายงานตัวเรียบวูฐ

ยิ่งตัวระดับเบ้งๆ คสช.ออกประกาศให้มารายงานตัว ไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม โดยเฉพาะตระกูลชินวัตร มากันพร้อมเพรียง ทั้ง “ผีหัวขาด” อย่าง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร “เจ้แดง” นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ “ชายจืด” นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และ “ไอ้ค้ออาด” พานทองแท้ ชินวัตร

เช่นเดียวกับพวกนักวิชาการสายเสื้อแดง ทั้งสายวิชาการ สายสุดโต่ง ถูกเรียกมารายงานตัวพริบพริบ เรื่อยไปถึงผู้ที่เคยเข้าข่ายหมิ่นเหม่ต่อการจบบ้างสถาบันฯ คสช. สแกนละเอียดยับ กวักมือมารายงานตัวทั้งหมด แทบไม่เหลือรอดออกไปได้เลย

ขณะที่ข้าราชการตัวเต็งๆ สาย นช.ทักษิณ ที่มีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ว่าน่าจะไม่ต้องเอาไว้มันก็วิ่งเข้าอีกกัน ระนาวเรียบร้อยโรงเรียน คสช. ทั้ง “ริตสีดวง” นายชาติเพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) “บิ๊กแป๊ะ” พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ไม่เว้นแม้แต่ “บิ๊กอู๋” พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ก็กลายเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ไปแล้ว

ตลอดจนการยุบวุฒิสภา ที่ตอนแรก คสช. ยังอะลุ่มอะล่วย เหลือไว้เป็นกลไกในฝ่ายนิติบัญญัติ ตอนนั้นก็สูญญากาศไปแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นว่า ได้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมทุกฝ่าย “เซตซีโร่” ฝ่ายการเมืองทุกผู้ทุกคน และทุก

กลไก ไม่ให้มีใครเคลือบแคลงสงสัยได้ว่าเอียงกะเท่เร่ไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังแสดงบทบาทให้ดูเป็นตัวอย่างส่งสัญญาณให้รู้ว่าทหารเอาจริง ไม่มีผ่อนปรน ด้วยการประกาศระงับธุรกรรมการเงินของ “ก๊วยคองตลอด” นายจาร์พงศ์ เรืองสุวรรณ อดีต รมว.มหาดไทย และ “เดอะอ้อย” นายจาดรนต์ ฉายแสง อดีต รมว.ศึกษาธิการ หลังเบียดไม่มารายงานตัวกับ คสช. แถมขู่ว่า หากยังไม่มากระวังเงอซังเต

อีกทาง คสช. ยังรุกคืบไล่บี้อับอาวุธขบวนการหัวรุนแรงต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่แกนนำคนเสื้อแดงใช้เป็นชัยภูมิในการชุมนุมกำลังเพื่อปลุกไม่ให้เกิดการก่อความรุนแรง หรือปั่นป่วนได้

ปฏิบัติการของ คสช. ทำเอานักการเมืองทุกสาย ออกอาการผอผวา ไม่กล้าฮึดฮัด นอกกลุ่มนอกทาง เหมือนที่เคยปากดีกินเอาไว้ก่อนหน้า หน้าซ้ายยังต่อแถวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะต่างฝ่ายต่างรู้ว่า งานนี้ไม่มีเชือดไก่ให้ลิงดู มีแต่เชือดลิงให้ลิงดูกันเลยทีเดียว

ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่า รอบนี้กองทัพต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหามาจริงๆ ไม่มีเกียะเกียะ ไม่มีเจรจาต่อรองหมดเวลาเหยาะเหยาะ

ก็ได้รับเสียงชื่นชม และดอกกุหลาบไม่น้อย ที่เข้ามาหย่าศึกได้ทัน

ทว่า ความเขี้ยมเกินไปก็กลายเป็นดาบสองคมเหมือนกัน



หลังซักริมมีปฏิริยาต่อต้านออกมาอยู่เป็นระลอกจากชาวบ้านชาวช่องที่เริ่มรู้สึกอึดอัดจากการตีกรอบของ คสช.ที่แน่นเกินไป โดยเฉพาะการปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ด้วยการไล่ปิดทีวี วิทยุ ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนต้องการที่สุดในช่วงที่มีรัฐประหาร เพื่อจะได้ใช้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

ต้องยอมรับว่า คสช. ถูกต่อว่าไม่น้อยกับการปิดกั้นตรงนี้ อย่าลืมนว่าการเสฟสื่อ ทั้งการเมือง สังคม เศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งบันเทิงล้วนเป็นชีวิตประจำวันของคนไทย ยังมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ประชาชนยิ่งอยากรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น การมาสกัดแม้จะเจตนาเพื่อ

ให้การดูแลทำได้ง่าย แต่ก็สร้างความหงุดหงิดใจต่อประชาชนเป็นอย่างมาก จนรู้สึกว่ามันเยอะเกินไป

โดยเฉพาะกับกลุ่มคนกลางๆ ที่ไม่ได้สนใจสนับสนุน หรือคัดค้าน คสช. ที่อาจรู้สึกอึดอัดจนสุดท้ายอาจจะกลายมาเป็นแนวร่วมของฝ่ายต่อต้านทหารได้แบบไม่ได้ตั้งใจ เพราะรู้สึกว่าการกระทำของ คสช. ได้สร้างความลำบากให้กับเขา

ต่างชาติเองก็ไวย คสช.ไม่น้อย เพราะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารคือ สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ควรต้องได้รับ หากยังบล็อกยึดเยื่อออกไป ที่สุดอาจโดนฝั่งตรงข้ามโหมกระแสเรื่องการปิดหูปิดตาประชาชนได้ คล้ายกับยุคพฤษภาทมิฬ

ตลกร้ายการไล่บล็อกลักษณะนี้จะเป็นผลเสียต่อตัว คสช.เอง เห็นได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากกองทัพตัดสินใจ

รัฐประหารไม่กี่ชั่วโมง ก็คือมีข่าวลือ ข่าวมั่ว ข่าวเท็จ แพร่กระจายออกไปสู่สาธารณะ จนหลายคนตื่นตระหนกหลงเชื่อ โดยเฉพาะจากโซเชียลมีเดีย ที่กองทัพไม่มีวันไล่ปิดได้หมด

ตรงนี้หลายคนมองว่า คสช.ตื่นตระหนกเกินไป และควรหย่อนบ้างน่าจะถูกทางกว่า !!

ตรงกันข้าม หากเล่นกับสื่อเป็น อาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยซ้ำ เพราะมีช่องทางชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ไม่โดนข้อครหาว่า ทำลับๆ ล่อๆ มีלבลมคมใน หรือผลประโยชน์แอบแฝง

อีกจุดหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยที่ คสช. ต้องคิด คือ หลังจากยึดอำนาจแล้วต้องถอยให้เร็ว เพื่อแสดงให้เห็นว่า เข้ามาเพื่อสร้างปัญหาไม่ได้พิศวาสกับตำแหน่งผู้นำ เพราะหากนั่งแช่อยู่นาน อาจกลายเป็นการเจริญรอยตามจอมพลในอดีต ที่กลับตาลปัตร กลายเป็นทรราชเพราะติดใจความหอมหวานของอำนาจ

อีกทั้งการถอยซ้ำ ยังจะเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายที่สูญเสียอำนาจอย่าง นช.ทักษิณ ตั้งตัวและปลุกระดมคนออกมาทำหยาบฝ่ายทหารได้เหมือนกับตอนที่ เริ่มมีก๊วนออกมาแล้ว ดังนั้น หากปล่อยไว้จนกระแสไหลไปฝั่งนั้น สุดท้าย คสช.จะทำงานได้ยาก

อย่าลืมว่า ครึ่งนี้ คสช.ยึดอำนาจ โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้า จนเกิดความสูญเสีย ไม่ได้ตั้งใจว่า เหตุผลในการรัฐประหาร เนื่องจากรัฐบาลทำผิดหลักนิติรัฐ นิติธรรม มีการทุจริตโกงกินอย่างมหาศาล ฉะนั้น ฝ่ายตรงข้ามยังมีช่องให้ฟื้นฟูอยู่

สำคัญคือ เมื่อมีเหตุผลแห่งการทุจริตคิดไม่ชอบ โกงกินบ้านเมือง ต้องตัดทางท่อน้ำเลี้ยงตระกูลเครือข่ายชินวัตรให้สิ้นซาก มิฉะนั้นก็จะใช้เม็ดเงินเดินเกมได้ดิน ปลุกระดมขึ้นมาต่อต้านแบบจอมปลอมได้ไม่มีวันจบสิ้น

สถานการณ์หลังจากนี้ จึงเป็นช่วงของการแย่งชิงมวลชนอย่างแท้จริง วันนี้ คสช.ต้องซื้อใจประชาชนให้อยู่ ต้องเอามาเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ได้ โดยทำให้ประชาชนเห็นว่า การยึดอำนาจครั้งนี้เพื่อทำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า หากทำงานนี้ก็ผ่านฉลุย

แต่หากซื้อใจประชาชนไม่ได้ หน่วซ้ำกลับทำให้รู้สึกอึดอัดเคลือบแคลงสงสัย จนแนวร่วมไหลไปอยู่กับอีกฝั่ง รับรองว่า สิ่งที่มีหวังว่าจะทำ จะมีอุปสรรค กระทั่งสุดท้ายอาจล้มเหลวไม่เป็นอย่างหวัง

ระวังเรื่องแบบนี้จะทำให้เสียงานใหญ่ !! ■



รัฐราษฎร์โลก

รศ.ดร.ไชยา ยี่มวิไล

รัฐประหารเรียบร้อย!

สัปดาห์นี้ตั้งใจจะรายงานและวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองอินเดียต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว แต่บังเอิญมีกรณี เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเรา โดยเฉพาะ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)” ที่เพิ่งประกาศมาเมื่อกลางวัน แสกกๆ เวลา 16.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาจากฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะ “กองทัพบก” จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก แต่ก่อนหน้านั้นมีการประกาศ “กฎอัยการศึก” ของกองทัพบก ก็ต้องบอกตามตรงว่า “ความคิดหลากหลาย-แตกกระสานซ่านเซ็น” แต่จริงๆ แล้วถ้าจะให้คิดวิเคราะห์ที่ตามสถานการณ์อารมณ์คนไทยโดยส่วนใหญ่แล้ว “น่าจะเห็นด้วยกับการประกาศกฎอัยการศึก” ที่บางกลุ่มอาจคิดเลยเถิดไปเลยว่า “ทำไมไม่ยึดอำนาจรัฐประหาร” เสียให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลย แต่ในที่สุดเพียง 1 วันกว่าๆ ก็ทำการ “ยึดอำนาจ” เรียบร้อยแล้ว

จริงๆ แล้วคนไทยไม่น่าจะตกใจหรือ “ซี้อก” มากเท่าใดนัก เพราะไม่น่าจะเกินความคาดหมายว่า ในที่สุดแล้ว “การยึดอำนาจ” กับเหตุการณ์ผ่าทางตันการเมืองไทยในครั้งนี้ น่าจะพอเดาเหตุการณ์ได้บ้างไม่มากก็น้อย เพราะว่าการเรียกประชุมที่สโมสรกองทัพบกถึง 2 ครั้ง ที่บรรดา 7 องค์กร “คุยกันไม่รู้เรื่อง!” จนต้องถูก “ยกเลิก” และ “ควมคุมตัว” ในที่สุด



อย่างไรก็ตาม การประกาศกฎอัยการศึกของกองทัพและ "ยึดอำนาจ" นี้ ไร้จะเป็นการแสดงความรุนแรงของฝ่ายความมั่นคง เพียงแต่น่าจะตึงกำลังและ แสดงออกอย่างชัดเจนว่า สถานการณ์ควบคุมความรุนแรงไม่ได้ เพราะดูท่าแล้ว ไม่สามารถหยุดได้ ทหารจึงต้อง "เดินหน้า" สู่การฝ่าทางตันด้วยการยึดอำนาจ หรือรัฐประหารหรือ "COUP D' etat" อย่างแท้จริง ซึ่งจริงๆ แล้วกองทัพไม่ ยอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ประการใด เพียงแต่ "การตื้อตึง" ของกลุ่มชุมนุมต่างๆ จะ ยุติอยู่ในที่ตั้งหรือไม่ตามคำขอร้องมากน้อยเพียงใด

ถ้าจะถอยหลังลำดับเหตุการณ์ก็ด้วย การออกแถลงการณ์ของกองทัพบก เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว หรือประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วทั้งหมด 7 ข้อนั้น เป็นการแสดงท่าทีกองทัพเริ่มเอาจริงเอาจังแล้ว โดยเฉพาะในข้อ 4 และข้อ 5 กรณีไม่สมควรว่ากล่าวใส่ร้ายป้ายสีกองทัพมากกว่าปัจจุบันเนื่องด้วยทหารมีศักดิ์ศรี และกรณีถ้าเกิดการเผชิญหน้าและปะทะกันอย่างรุนแรงต่อเนื่อง ทหารมีความ จำเป็นที่จะต้องออกมาระงับเหตุแบบไม่ฟังประสงค์ได้ ดังนั้น "การประกาศกฎ อัยการศึก" ของกองทัพในครั้งนี้เปรียบเสมือน "ครูหยิบไม้เรียว และเริ่มจะพาด ก้นกลุ่มเด็กเกรแล้ว!" ด้วย "การประกาศยึดอำนาจ" อีกแล้วครับ!

ทั้งนี้ การประกาศกฎอัยการศึกในครั้งนี้ น่าจะมีกลุ่มประชาชนจำนวนมาก พอสมควรที่แสดงท่าทีผ่อนคลายเป็นใจและเป็นได้ ที่ทหารมิได้นิ่งสงบอยู่แต่ ในกระดอง เพราะจากแหล่งข้อมูลด้านชาวกรรณันน่าจะจะนำมาประเทศลง เหว จนในที่สุดกองทัพต้องออกจากรั้วเพื่อปกป้องประเทศชาติ และที่สำคัญมาก กว่านั้นคือ "ความสงบสุขของประชาชน"

ผู้บัญชาการทหารบกประกาศกฎอัยการศึกเช่นนี้แบบในเชิงซีริสตัดติดตามติดจาก การแถลงการณ์ 7 ข้อเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้ว โดยสั่งยุบ "ศอ.รส." หรือ "ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย" และจัดตั้ง "กองอำนวยการรักษา ความสงบเรียบร้อย" หรือ "กอ.รส." แทนนั้น น่าจะส่งสัญญาณว่าทั้ง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรัฐมนตรีแรงงาน และนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ที่ได้หลุดตำแหน่งไปเรียบร้อย และได้หลุดจาก ตำแหน่งผู้บัญชาการ ศอ.รส. ตลอดจนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่น่าจะยุติบทบาทของตนเองได้แล้ว เนื่องด้วยส่อแววโน้มจะสร้างความขัดแย้ง มากยิ่งขึ้นกับกระบวนการฟ้องร้องต่างๆ มากมาย

ตามด้วยวลีเด็ดของผู้บัญชาการทหารบกว่า "เรื่องการเลือกตั้งถ้าจัดการเลือก ตั้งไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือก ถ้ามีการเลือกตั้งแล้วเสียเลือดเนื้อก็ไม่ต้องจัด" ส่อนัยว่า "บัดนี้กฎอัยการศึกมีผลบังคับใช้แล้ว" และไม่สำคัญเท่ากับว่า "อำนาจในการ บัญชาการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอยู่ที่กองทัพแล้ว!" นั่นคือ ท่าทีของ "การยึดอำนาจ!"

ถามว่าผู้บัญชาการทหารบกน่าจะอึดอัดและรำคาญเต็มพิกัดกับสภาพการณ์ ของบ้านเมืองด้วยการเฟิารอคความคับหน้าของทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต่างชูกันไปชูกันมา บวกกับบรรดาตุลาการศาลทั้งหลายได้ทยอยออกมาตรการและคำสั่งมากมายว่า ใครอยู่ใครไป และที่สำคัญต่างฝ่ายต่างยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญกันแบบ "กอด ตาย!" จนไม่มีทางออก เหตุผลเพราะเข้าข้างฝ่ายตนเองทั้งสิ้น เลยต้องประกาศ กฎอัยการศึกและ "ยึดอำนาจ" เหตุผลเพราะว่า "สังคมไทยถึงทางตัน" และ ไม่ สำคัญเท่ากับว่า "คนไทยเมื่อเต็มแก้ว" แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ "การระดม กำลังพล" และ "อาวุธ" รอบๆ กรุงเทพฯ อย่างรีบเร่ง!

ต้องถามต่อว่า แล้วเมื่อไหร่ "บ้านเมืองจะเริ่มเดินหน้า" ก็ต้องฟันธงตอบว่า ถ้า "ยังคั่งอยู่" เนื่องด้วยการเดินหน้าของบรรดาแม่ทัพนายกองที่ประกาศกฎอัยการ ศึกและ "ยึดอำนาจ" เท่ากับว่า "พร้อมชน" นั้นหนึ่งละ และสอง น่าเชื่อว่า อารมณ์คนไทยขณะนี้เอือมระอากับปัญหาบ้านเมืองเต็มแก้ว จนบางกลุ่มโดย เฉพาะกลุ่มธุรกิจ "เฮ!"

กรมการสื่อสารคดีพิเศษ
ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่..... 26 พ.ค. ๒๕๖1 หน้า..... 11

ปล่อยตัวแล้ว 'สมชาย-เจี๊แดง'

เมื่อเวลา 21.30 น. คสช.ออกประกาศฉบับที่ 38/2557 ระบุสืบเนื่องจากประกาศฉบับที่ 37/2557 ที่ระบุให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และความมั่นคงนั้น เพื่อให้พิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากคดีใดที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร แต่มีการกระทำความผิดที่มีความผิดในตัว ให้ถือว่าอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลทหารด้วย

รายงานข่าวเปิดเผยว่า เมื่อปลายวันเดียวกันนี้ คสช.ได้ปล่อยตัวนายสมชายและนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หลังถูกเรียกให้ไปรายงานตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วกักตัวไว้ที่ค่ายทหาร

นายทวาริต เห่งคิมฐ์ อธิบดีสืบคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวภายหลังมีคำสั่งคสช.ให้ย้ายไปปฏิบัติราชการสำนักนายฯว่า คำสั่งดังกล่าวมี

ผลทันที ดังนั้น ได้ส่งมอบงานให้พ.ต.ท.วรณพงษ์ ศรวิทย์ รองอธิบดีคดีไอซี เพื่อส่งมอบต่อให้พ.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รองผบ.ตร. ซึ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน ทั้งนี้ ตนจะเดินทางไปรายงานตัวกับนายทององ จันทรวงศ์ ปลัดสำนักนายฯ ในวันที่ 26 พ.ค. ที่กรมประชาสัมพันธ์ เวลา 10.30 น



ส่ง“วัชรพล”คุมทัพสีจิ้นผิง เด็ดปีก“ตำรวจมะเขือเทศ”



ส.น. พระอาทิตย์

ไม่เกินความคาดหมายแต่ก็เร็วเกินคาดการณ์ คำสั่งเด็จ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว พันเอกอ้อ “ผู้นำสีจิ้นผิง” ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 24 พ.ค.2557 ให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีและให้ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร. รักษาการแทน ผบ.ตร.

แม้ตั้งแต่เริ่มการประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามมาด้วย รัฐประหาร ยึดอำนาจบริหารประเทศ ของกองทัพภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) จนถึงการจัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะมีชื่อ พล.ต.อ.อดุลย์ ในฐานะ ผบ.ตร. ผู้นำทัพตำรวจ ร่วมวง ผบ.เหล่าทัพจากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศทุกชั้นทุกตอน และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “รองหัวหน้า คสช.”

หากพิจารณาจากท่าทีต่างๆ แล้วดูเหมือนว่าการนำ พล.ต.อ.อดุลย์เข้าร่วมวงคสช.ครั้งนี้ เป็นภาวะจำใจมากกว่าความตั้งใจของกองทัพ เพราะการเชิญพล.ต.อ.อดุลย์ ในฐานะผู้นำทัพตำรวจ 1 ใน 4 หน่วยงานความมั่นคงที่มีกำลังกว่า 2 แสนนาย ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของหน่วยงานความมั่นคงหลักของประเทศ

เพราะถ้าย้อนดูพฤติกรรม ทัพตำรวจตลอดหลายเดือนที่มีการชุมนุมทางการเมืองมีกลุ่มต่อต้านระบอบทักษิณ ขับไล่อุปการะยิ่งลักษณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตกเป็นทิวพากษ์วิจารณ์อย่างมากในด้านการอำนวยความสะดวก โดยเฉพาต่อกลุ่มตรงข้ามรัฐบาล

เพราะหลายๆ คดีที่เกิดขึ้นกับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคดีระเบิด คดียิงแกนนำ คดียิงเอ็ม 79 ไม่มีควมคืบหน้าหรือจับผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้แม้แต่รายเดียว

ยิ่งช่วงที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย(ศอ.รล.)

ภายใต้การคุมบังเหียน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นหัวเรือใหญ่วางอำนาจบาตรใหญ่ถึงขั้นยุบศาลรัฐธรรมนูญ ยุบ.ป.ช.ฝ่ายทหารแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าแถลงข่าวของ คอ.รส.นั้นไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทหารเป็นการพิจารณาจากฝ่ายการเมือง แต่ตำรวจกลับนิ่งเฉยและเป็นเครื่องมือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)ให้ คอ.รส.ดำเนินการกับฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่ลืมหูลืมตา

ถึงแม้ พล.ต.อ.อดุลย์ จะไม่ได้ออกหน้าเองเพราะมอบหมายให้ พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. ประสานการทำงานกับ คอ.รส. แต่ตัว พล.ต.อ.อดุลย์ก็ไม่ได้ห้ามปรามหรือแสดงความไม่เห็นด้วยต่อท่าทีวางอำนาจข่มขู่ศาลข่มขู่องค์กรอิสระครั้งนี้ ปฏิบัติตัวเหมือนเอออออกอ้อมตามน้ำไปกับ คอ.รส.

ทำให้เชื่อว่า หลังทุกอย่างเข้าร่องเข้ารอยแล้วด้วยท่าทีเอนเอียงฝ่ายการเมืองเช่นนี้ของ พล.ต.อ.อดุลย์ไม่น่ายื่นหยัดอยู่บนเก้าอี้ผู้นำสีก็ต่อไปได้

ถ้าจำกันได้สมัยรัฐประหารปี 2549 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ.เป็นหัวหน้า ท้าตำรวจโดย พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผบ.ตร. ครั้งนั้นก็เข้าร่วมไปนั่งหน้าจอประกาศผ่านทีวีเหมือนภาพที่เห็น พล.ต.อ.อดุลย์นั่งร่วมกับ ผบ.เหล่าทัพในครั้งนั้น ซึ่งต่อมาเมื่อมีการตั้งรัฐบาลเชิญ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็มีการออกคำสั่งให้ พล.ต.อ.โกวิท ไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2550 หลังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานคร ปี 2549 รวมทั้งมีท่าทีชัดเจนเลือกอยู่ข้าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยตั้งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส รักษาการแทน



เช่นเดียวกับครั้งนี้ ที่ พล.ต.อ.อดุลย์ก็ไม่ต่างอะไรกับ พล.ต.อ.โกวิท เจ้านายเก่า ที่ต้องถูกไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือการเปลี่ยนแปลงในกรมปทุมวัน ภายหลังจากแต่งตั้ง พล.ต.อ.อดุลย์ และส่ง พล.ต.อ.วัชรพล ปวะสานราชกิจ รอง ผบ.ตร. หรือ "บิ๊กก๊วย" มารักษาการ "ผบ.ตร." ซึ่งตามสายสัมพันธ์แล้ว "บิ๊กก๊วย" เคยเป็นอดีตนายเวร พล.ต.อ.ภา สารสิน อดีตอธิบดีกรมตำรวจและเป็นตำรวจใกล้ชิด พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร.

น้องชาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ทบ. หนึ่งในบูรพาพยัคฆ์ พี่ใหญ่ของ พล.อ.ประยุทธ์

รายการสั่งบางตำรวจชั่วอำนาจเก่าเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการจัดบ้านเมืองของ คสช. จึงเกิดขึ้นทันที พล.ต.อ.วัชรพล ประเดิมเซ็นคำสั่งในฐานะรักษาการ ผบ.ตร. ให้ตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมทันที เบื้องต้น 8 ราย

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ฐูปกระจำจ ผบช.น. พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผบช.ภ.1 พล.ต.ท.กวีสุภานันท์ ผบช.ภ.2 พล.ต.ท.อนุชัย เล็กบำรุง ผบช.ภ.4 พล.ต.ท.สุเทพเดชรักษา ผบช.ภ.5 พล.ต.ท.ทัญพลนิตย์วิบูลย์ ผบช.ภ.7 พล.ต.ท.ภานุเกิตลาภผล ผบช.สตม. และ พล.ต.ท.สฤษฏ์ ชัยอนเนกเวียง ผบช.สันติบาล

จากนั้น พล.ต.อ.วัชรพลเซ็นคำสั่งให้ตำรวจไปรักษาการตำแหน่งแทนทันที โดย พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดาผู้ช่วย ผบ.ตร. มารักษาการ ผบช.น. พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ ผู้ช่วย ผบ.ตร. มารักษาการ ผบช.ภ.5 พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ผบช.สำนักงานปรมาณและการเงิน มารักษาการ ผบช.ภ.4 พล.ต.ท.สมบุญธิ์ ชวบบางยาง จเรตำรวจ(สบ.8) มารักษาการ ผบช.ภ.7 พล.ต.ท.ศักดิ์ ชื่นภักดี จเรตำรวจ(สบ.8) มารักษาการ ผบช.สตม. พล.ต.ท.ศิวรวิทย์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบช.ภ. มารักษาการ ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รอง ผบช.ภ.ตร. มารักษาการ ผบช.ภ.2 และ พล.ต.ต.เรวัช กลิ่นเกสร รอง จเรตำรวจ(สบ.7) มารักษาการ ผบช.สันติบาล

โดยเฉพาะตำรวจที่เข้ามารักษาการแทนตำรวจที่มีความสัมพันธ์กับข้าราชการเมืองเก่าต่างก็ล้วนเป็นตำรวจที่ใกล้ชิด พล.ต.อ.พัชรวาท น้องชายพี่ป่อมแห่งบูรพาพยัคฆ์

นาที่นี้แวดวงสีก็ภายในกรมปทุมวัน เหล่าตำรวจชั่วอำนาจเก่าที่ทำงานถวายเป็นตัวต่างออกอากาศหนวๆ รื้อนๆ เกิดการระส่ำกันเป็นแถว เพราะเชื่อว่าคงไม่เพียงแค่นายพล 8 นายเท่านั้นที่ต้องโดนแต่งตั้งเข้ากรู ระดับ "ผู้การฯ" หลายคน "ผู้กำกับ" จำนวนมากที่เป็นไม้เป็นมือทำงานให้ชั่วเก่า ก็ต้องโดนในเร็วๆ นี้

เช่นเดียวกับตำรวจสาย พล.ต.อ.วัชรพล และ พล.ต.อ.พัชรวาทน่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ■

หวังลดความกดดันให้เจ้าตัว-ยันไม่มีความผิด คสช.แจงย้าย'บิกขรก.'

ทหารนำ'ผู้มีหมายจับ'
มอบตัวดำเนินคดีวันนี้

"ประยุทธ์" แจงย้ายข้าราชการเคล็ดความ
กดดันให้เจ้าตัว ยันผู้ถูกย้ายไม่มีความ
ผิด "วัชรพล" ปลุกตำรวจทำหน้าที่
สามัคคีทำงานดูแลประชาชน "ตำรวจวิทย์"
ยันไม่คิดลาออก ทหารควบคุม "สมศักดิ์"
เทพสุทิน-พิชิต ขึ้นบาน-ไพวงษ์-
เตชะณรงค์" พร้อมผู้รายงานตัวส่งควบคุม
ค่ายทหารราชบุรี

พ.อ.วินัย สุวาริ รองโฆษกกองทัพบก
กล่าวถึงคำสั่งการปรับย้ายข้าราชการพลเรือน
ตำรวจ ทหารว่า เรื่องนี้พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความ

สงบเรียบร้อย
แห่งชาติ (คสช.)
"ผู้การเชียงใหม่"
ยืนยันว่าการปรับ
ย้ายการปฏิบัติ
หน้าที่ของ

พลเรือนตำรวจทหารนั้น มิได้เป็นการ
ลดทอนในเกียรติยศศักดิ์ศรีของบุคคล
หรือหน่วยงานใด แต่จำเป็นต้องลดความ
กดดันที่มีต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว

สำหรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ(ผบ.ตร.) ผู้ที่มารักษาการแทน
ก็มาจากรอง ผบ.ตร. ซึ่งมีลำดับอาวุโส
อันดับ 1 ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อให้เกิดความ
ไว้วางใจจากสังคมและประชาชน อยาก
ให้เห็นใจผู้ที่ถูกปรับย้ายการปฏิบัติหน้าที่
และงัดที่จะแสดงออกถึงการดูถูกเกลียด

คสช.

ซึ่งกัน เพราะทำแทนเหล่านั้นไม่ได้มีความผิด
ใดๆ ขอให้ถือว่าเป็นการปรับย้ายเพื่อไม่
เกิดความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในหัว
ปัจจุบัน อยากฝากให้ทุกคนได้ให้ความร่วม
มือกับผู้ที่มารักษาการแทนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้คสช.มีคำสั่ง
ให้พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. มาปฏิบัติ
ราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยยังคงเป็นรอง
หัวหน้า คสช. และให้ พล.ต.อ.วัชรพล ประสาร
ราชกิจ รอง ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบ.ตร.
นอกจากนี้ยังให้นายธวัช เพ็งดี อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ มาปฏิบัติราชการที่สำนัก
นายกฯ และให้ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิต รอง
ผบ.ตร. มาปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษอีกหน้าที่หนึ่ง

ขณะที่ให้พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัด
กระทรวงกลาโหมมาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกฯ
และให้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งให้ พ.ต.อ.ทวี
สอดส่อง ผู้อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ตอ.บต.) มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกฯ
และให้นายภานุ อุทัยรัตน์ มาดำรงตำแหน่ง
รักษาการผบ.คค.๑๑๓.

ขณะที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาการ

แทน ผบ.ตร. มีคำสั่งให้พล.ต.ท.ดำรงวิทย์
ธูปกระจ่าง ผบช.น. ให้ปฏิบัติราชการที่ศูนย์
ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้
พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ปฏิบัติหน้าที่แทน รวมถึงมีการโยกย้าย
ผู้บัญชาการตำรวจภาคต่างๆ ด้วย
นายตำรวจที่ถูกย้ายรูดยางานตัว

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) วัน
เดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีคำสั่งให้
ผู้บัญชาการที่ถูกโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง
มารายงานตัวภายในเวลา 09.00 น. ปรากฏ
ว่า มีนายตำรวจที่มีคำสั่งโยกย้ายได้ทยอยเข้า
รายงานตัวต่อ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ
รักษาราชการแทน ผบ.ตร. โดยผู้ที่เดินทาง
มารายงานตัวแล้ว ประกอบด้วย พล.ต.ท.กวี
สุภานันท์ ผบช.ภ.2 พล.ต.ท.ดำรงวิทย์
ธูปกระจ่าง ผบช.น. พล.ต.ท.สุภูษิต อเนกเวียง
ผบช.ส. และมี พล.ต.ท.วันชัย ถนอมกิจ ผู้ช่วย
ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.เรวัช กลิ่นเกษร
รองจเรตำรวจ(สบ7) มารายงานตัวรับตำแหน่ง
รักษาราชการแทน ผบช.ส. พล.ต.ต.ธานีรัตน์
มหาราช รอง ผบช.ก.ตร. มารายงานตัวรับตำแหน่ง
รักษาราชการแทน ผบช.ภ.2

"วัชรพล"ปลุกตร.ทำหน้าที่-สามัคคี
พล.ต.อ.วัชรพล ให้สัมภาษณ์ว่า การมา
รักษาการผบ.ตร.ครั้งนี้ทาง คสช.ยังไม่ได้มีการ
สั่งการอะไรเป็นพิเศษ ภายใต้ภาวะแบบนี้เรา
ก็ทำหน้าที่ตำรวจในการรักษาความเรียบร้อย

ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ให้ความเป็นธรรมตามปกติ ตามที่พล.ต.อ.อดุลย์ แสลงสินแก้ว ผบ.ตร.ดำเนินการมา หลังจากที่ได้ตนเองมาทำหน้าที่รักษาการผบ.ตร.ก็ได้พูดคุยกับ พล.ต.อ.อดุลย์ ซึ่งขณะนี้เป็นรองหัวหน้าคสช. มีภารกิจที่ทางหัวหน้า คสช. ได้มอบหมายเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ได้ประชุมส่วนราชการที่ พล.ต.อ.อดุลย์ รับผิดชอบ เป็นแนวทางที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า สำหรับคำสั่งย้าย 8 ผบช. ยืนยันว่าการทำงานต้องมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสม ทุกคนก็ไม่ได้บกพร่องอะไร การย้ายก็เพื่อให้มาช่วยราชการและปรับคนลงไปทดแทน ตอนนี้องค์กรความสามัคคีเพื่อทำบทบาทตำรวจเพื่อประชาชนทุกคนเป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชน ซึ่งการโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งของตำรวจเป็นเรื่องปกติ

ผู้สื่อข่าวถามว่า การโยกย้าย ผบช. เพราะมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม หรือสนับสนุนรัฐบาลก่อนหน้าหรือไม่ พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า คงไม่ใช่ ตำรวจทุกคนมีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน แต่เหตุการณ์บางช่วงบางจังหวะอาจมีการเห็นบางภารกิจความมั่นคง ความสามัคคีต่างๆ ก็อาจต้องมีการปรับคนบ้าง "ตำรวจอยู่ที่ไหนก็เหมือนกัน เราได้รับเงินเดือนของประชาชน

แจ้งย้ายตำรวจหรือคสช. แล้ว

ส่วนกรณีที่มีบางตำแหน่งมีการใช้รองผบช. มาทำหน้าที่แทนนั้นก็ดูจากประสบการณ์ หน้าที่ความมุ่งมั่นในการทำงาน ตอนนี้เป็นช่วงภาวะพิเศษ ไม่ใช่ภาวะปกติก็ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ ด้าน ซึ่งการโยกย้ายครั้งนี้ก็ได้มีการหารือกับทางคสช. แล้ว เหตุผลตามความเหมาะสมและภารกิจที่ต้องออกไปทำ ก็คงต้องดูผลการปฏิบัติงานเป็นที่ตั้ง ผมเองได้รับการกิจในระยะเวลานั้นสั้นก็ต้องมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ พี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยเราในการสอดส่องดูแล

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะกำชับพล.ต.ท.คำรณวิทย์อย่างไรบ้าง พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า "คงไม่มีการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และท่านก็เดินทางมารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้ ผบช.แต่ละคนก็ได้ทยอยมารายงานตัว และจะพูดคุยด้วยพร้อมกัน ตอนนี้อย่างไม่มีโยกย้ายเพิ่มเติม ให้ทำงานกันก่อน รอให้หัวหน้าหน่วยหลักเข้าไปทำงานก่อน ไปทำงานหน้าที่ตำรวจ ซึ่งหาก ผบช.หลักเข้าไปทำหน้าที่หากจะมีการเสนอโยกย้ายก็ต้องมีเหตุผล ตอบสังคมประชาชนได้อย่างที่บอกการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นปกติของชีวิตราชการ ให้ทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุด"

"วัชรพล" ยืนยันสานต่องาน "อดุลย์"

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า การทำงานทุกเรื่องจะสานต่อจากพล.ต.อ.อดุลย์ ที่วางระบบระเบียบไว้ก็รักษาไว้ พล.ต.อ.อดุลย์ ได้ฝากดูแลประชาชนและขวัญกำลังใจของตำรวจ ยืนยันว่าตำรวจไม่มีความขัดแย้งแม้จะมีการเปลี่ยนตัว ผบ.ตร. ณ ขณะนี้ ทุกคนรู้หน้าที่

"อยากจะฝากย้ำถึงผู้บังคับบัญชาว่า เราเป็นตำรวจสมัครใจเข้ามาเป็นตำรวจหน้าที่

ภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย และนโยบายของผู้บัญชาการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่ง "สมศักดิ์" นอนค่ายทหาร

ขณะที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ส่งบุคคลสำคัญทางการเมืองที่เข้ารายงานตัวและยังไม่ปล่อยตัว ไปควบคุมตัวไว้ในค่ายทหารตามตม.จังหวัดเพิ่มเติม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้(25พ.ค.) เวลา 14.45 น. ที่สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ เจ้าหน้าที่ทหารได้ทำการควบคุมผู้ที่เข้ารายงานตัวตามทั้งหมดตามคำสั่ง คสช. อาทิ นายไพพงษ์ เตชะณรงค์ นายชนนทร์ คำนวน, นางวิมลรัตน์ กุลตติก, นายพิชิต ชื่นบาน รวมถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มพันธมิตรที่ถูกรับกุมมารายงานตัว โดยนำตัวขึ้นรถตู้ทางราชการ 2 คัน ซึ่งมีรถอีเอ็ม 3 คันและปิดท้ายขบวนออกจากสโมสรกองทัพบก เทเวศร์ เดินทางไปยังค่ายทหารแห่งหนึ่ง ในจ.ราชบุรี ขณะที่ผู้รายงานตัวทั้งหมดได้เตรียมเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวมาแล้ว

ต่อมาเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่จึงได้เปิดให้รถส่วนตัวของผู้ที่เข้ารายงานตัวทั้งหมดในวันเดียวกันทยอยออกจากสโมสรกองทัพบก คสช. นำผู้ที่มีหมายจับมอบตัวจันทร์นี้

พ.อ.วินัย กล่าวว่า ส่วนเรื่องการควบคุมตัวบุคคลผู้ที่ถูกเรียกรายงานตัวตามคำประกาศของ คสช. นั้น ก็เพื่อทำความเข้าใจในข้อขัดแย้งและให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหลังการปฏิบัติของแต่ละคน แต่ละฝ่าย และเพื่อเสาะหาข้อเท็จจริง โดยได้จากสถานที่ดูที่เหมาะสม มิได้มีพันธนาการซ้อม ทรมานแต่อย่างใด

"เราให้เกียรติทุกคน โดยให้เห็นถึงความจำเป็นว่า ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ในขณะนี้ ขณะนี้ได้ทยอยปล่อยกลับบ้านแล้วเป็นจำนวนมาก โดยการควบคุมตามกฎหมายไม่เกิน 7 วัน สำหรับผู้ที่ถูกควบคุมที่มีหมายจับหรือมีคดีติดตัวจะได้นำเข้ามาสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 พ.ค.นี้เป็นต้นไป"

พ.อ.วินัย กล่าวด้วย ส่วนที่มีจับกุมอาวุธสงครามได้จำนวนมาก ซึ่งยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังนั้นอยากขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนหลีกเลี่ยงการใช้ชุมนุมประท้วงต่อต้านเพราะในขณะนี้นักกระบวนการประชาธิปไตย ทำให้ไม่ได้เป็นปกติ

"คสช.มิได้มุ่งหวังท้าวเพื่อประโยชน์ผู้หนึ่งผู้ใด แต่เพื่อคืนความสุขให้คนไทยทุกคน และจะไม่มีการสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพจากต่างประเทศเพื่อเดินหน้าต่อไป รวมทั้งขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารทุกคน งดอดทนเสียดสีและยอมรับในหลักการ การขจัดข้อขัดแย้งของประเทศ อาจมีผลกระทบต่อกิจกรรมอยู่บ้าง ต้องร่วมมือช่วยกันต่อไป มิฉะนั้นเราคงกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลว ทุกคนไม่มีความสุข"

พ.อ.วินัย กล่าวอีกว่า ผู้ที่อาศัยในเข็ญลิสเดียว ในการขยับปลุกปั้น ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว เพราะไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อใครเลย ขอให้สื่อลดหรือระงับการพุดจา วิพากษ์วิจารณ์ ให้ร้ายทุกพวกทุกฝ่าย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทั้ง พลเรือน ตำรวจ ทหารให้เสียหายโดยเด็ดขาด



สมศักดิ์ เทพสุทิน

ของเราคือผู้ที่ทักขันธ์สันติราษฎร์ ดูแลประชาชน อำนาจความยุติธรรม รักษาความเป็นธรรม มีความสามัคคี ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องการความสามัคคี ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงสิ่งให้ทุกหน่วยงานกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด"

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวด้วยว่า ตนเองกับ พล.ต.อ.อดุลย์ เข้าใจกันดี ไม่มีความขัดแย้ง ท่านยังเป็นผู้บังคับบัญชาตน เวลาจากนี้ตนจะทำให้ดีที่สุด สนับสนุนงานของ พล.ต.อ.อดุลย์ ในคสช. อาจใช้โอกาสนี้ปรับแก้ระบบระเบียบ เพื่อให้ในอนาคตตำรวจมั่นใจในระบบคุณธรรม

"คำรณวิทย์" ยืนยันไม่คิดลาออก

ด้านพล.ต.ท.คำรณวิทย์กล่าวอย่างอารมณ์ดี ภายหลังรายงานตัวกับพล.ต.อ.วัชรพลว่า ไม่คิดจะลาออก ตนเหลือเวลาอีกเพียง 4 เดือนก็เกษียณอายุราชการแล้ว จากนั้นที่หนักใจคือ "ต้อยเมืองนนท์" เพราะตนจะไปต่อพระเครื่องแห่ง

จ่อยกระดับสตช. เป็นกระทรวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 14.00 น. วันเดียวกัน พล.ต.อ.วัชรพล นัดประชุมผู้บังคับบัญชา ระดับผู้ช่วยผบ.ตร. ขึ้นไป เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานและมอบหมายแบ่งงานใหม่บางส่วน ทั้งนี้ ในที่ประชุม พล.ต.อ.วัชรพล ได้พูดถึงการปฏิรูปตำรวจ ที่ต้องทำให้แล้วเสร็จในช่วง 4 เดือนนี้ โดยมีแนวคิดจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนเป็นกระทรวงมี 17 กรมในสังกัด ผบ.ตร. เป็นปลัดกระทรวง ชื่อเรียกกระทรวงการรักษาความปลอดภัยภายใน มีรัฐมนตรีดูแล โดยมีการเตรียมโครงสร้างนี้ไว้แล้ว บางส่วนทำไว้ตั้งแต่สมัยพล.ต.อ.อดุลย์ โดยครั้งนี้จะใช้จังหวัดที่ประเทศปกครองบริหารโดยคสช. ผลักดันให้สำเร็จ

ตั้ง "ผู้การเชียงใหม่" เข้ากรู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ ผู้ช่วยผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบ.ท.ภ. ได้เซ็นคำสั่งย้าย พล.ต.ต.กสิกร กิตติสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ตม.ที่ ผบ.ท.ภ. 5 มอบหมาย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้ไปรายงานตัวที่สำนักงาน ผบ.ท.ภ. 5 ภายในวันที่ 25 พ.ค.นี้ เวลา 18.00 น.

ทั้งนี้ มีรายงานว่า การย้ายดังกล่าวเนื่องจาก กองทัพบกที่ 3 มีข้อมูลน่าเชื่อถือว่า พล.ต.ต.กสิกร มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก นายพานทองแท้ นวัตกรรม อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อ



นิทานการณ์เด่น

10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวชี้แจงกรณีปรับย้ายตำรวจ-ทหารว่า ไม่ใช่หยามศักดิ์ศรี แต่เป็นการลดแรงกดดัน พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ซ้อมหรือทรมานบุคคลสำคัญที่ถูกคุมตัวไว้และไม่เกิน 7 วันจะปล่อยตัว นอกจากนี้ยังย้ำว่าไม่ได้ทำเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

13.30 น. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงการณ์ 3 เหตุผลชี้แจงต่างประเทศ เนื่องจากประชาธิปไตยไทยทำให้เกิดความสูญเสีย นอกจากนี้ยังกล่าวยืนยันอีกว่าผู้บัญชาการ (ผบ.) ภาคพื้นสหรัฐอเมริกาเข้าใจ พล.อ.ประยุทธ์ ทำรัฐประหาร เพื่อปลดล็อกความขัดแย้งประเทศ จึงอยากวิงวอนประชาชนทุกภาคส่วนให้เข้าใจบ้านเมืองในขณะนี้ และยืนยันว่า คสช. ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อประโยชน์กับผู้หนึ่งผู้ใด โดยจะคืนความสุขให้กับประชาชนทั้งประเทศ

14.00 น. กลุ่มด้านรัฐประหาร ชุมนุมประท้วงตรงข้ามสถานทูตสหรัฐอเมริกา จากนั้นเคลื่อนขบวนไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มของนายสมชาติ



บุญงามอนงค์ ที่บริเวณศูนย์การค้า อัมรินทร์ พลาซ่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้ร่วมกันปิดการจราจรถนนวิฑู ตั้งแต่แยกสารสิน จนถึงแยกเพลินจิต เพื่อป้องกันไม่ให้มีกลุ่มมวลชนมาชุมนุมหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาอีก

15.30 น. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.วิฑูรย์ พงษ์จันทร์ รองปลัด สธ. ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข เดินทางไปโรงพยาบาลปัตตานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ จ.ปัตตานี เมื่อเย็นวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 75 ราย เสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่กลับบ้านได้แล้ว ยังเหลือนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรวม 27 ราย ■



ประเด็นร้อน

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำพิธีรับสนอง



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้า คสช. ที่กองบัญชาการกองทัพก จากนั้นจะดำเนินการตามโรดแมปต่างๆ ทั้งการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เร่งประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองประเทศ และตั้งสภานิติบัญญัติ สถาปนา

2. พล.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลงานฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 กระทรวงการคลัง พร้อมต้อง

ติดตามการแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายเงินให้กับชาวนาจากโครงการรับจำนำข้าว 9.2 หมื่นล้านบาท ที่คาดว่าจะเริ่มแจกจ่ายได้ในช่วงปลายวันนี้

3. แม้ว่าการระดมการคัดค้านต่อเนื่องทั่วประเทศ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศจำนวนหนึ่งภายใต้ชื่อกลุ่ม “การเปลี่ยนแปลงมีอาจหลีกเลี่ยงได้ (Change is never inevitable)” นัดรวมตัวเพื่อแสดงพลังสนับสนุนทหารด้วยการมอบดอกไม้ อาหาร ขนม และน้ำดื่มให้เป็นกำลังใจกับทหาร เวลา 12.00 น. ที่ลานจอดรถโรงแรมพลอริดา สีแยกพญาไท ติดกับสถานีรถไฟฟ้ามหานครที่เอสพญาไท

4. ส่วนภาคธุรกิจ หอการค้าไทย และสัมมนาประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2557 เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน รวมทั้งแถลงข่าว เรื่อง “สรุปยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหอการค้าและภาวะเศรษฐกิจภาค 5 ภาค” ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 ■

เบื้องหลัง 'ยึดอำนาจ'



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



ชัยเกษม นิติสิริ

ตั้งแต่หน้าที่นี้
ผมยึดอำนาจ

หน้าที่นี้
ไม่ลาออก

**“ประยุทธ์” ทบโต้ตัดสินใจ
ยึดอำนาจ หลัง “ชัยเกษม”
ปัดรัฐบาล-รัฐมนตรีไม่ลา
ออก จับคู่ขัดแย้ง “นปช.-กปปส.”
หาจุดร่วม แต่ไม่สำเร็จ**

แหล่งข่าวจากที่ประชุม 7 ฝ่ายที่
กองบัญชาการรักษาความสงบเรียบร้อย
(กอ.รส.) ได้กล่าวถึงบรรยากาศก่อนที่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการ
ทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) จะประกาศยึดอำนาจ
ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นชุดเดิมที่
เดินทางเข้าร่วมประชุมต่างรู้สึกได้ถึงความ
แตกต่างของบรรยากาศการรักษาความ
ปลอดภัยในวันนี้ (22 พ.ค.) กับการประชุม
วันแรก

เพราะทางกองทัพได้จัดกำลังทหาร
จำนวนมากเข้ามาดูแลภายในตัวอาคาร
สโมสรกองทัพบก ที่ใช้เป็นสถานที่
หารือ และแต่ละคนจะพกอาวุธประจำกาย
ขณะเดียวกัน บรรดาเสนาธิการทหาร
ก็ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ขณะที่ วันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา แม้จะมี
เจ้าหน้าที่ทหารประจำการในอาคาร แต่ก็
ไม่มีการพกพาอาวุธ และแต่ละเหล่าทัพ
ก็มีเพียงผู้นำ หรือตัวแทนเหล่าทัพบางคน
เท่านั้น

นอกจากนี้ ก่อนการหารือยังได้มีการ
ขอเก็บเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดของผู้เข้า
ร่วมประชุม เนื่องจากการหารือเมื่อวันที่
21 พ.ค. ได้มีภาพภายในห้องประชุมออก
ไปเผยแพร่ ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่อยาก
ให้มีภาพในลักษณะดังกล่าวหลุดออกไปอีก
และได้กันผู้ติดตามให้ไปรอผู้ร่วมประชุม
อีกชั้นหนึ่ง

แหล่งข่าวกล่าวว่า เมื่อการประชุมเริ่ม
ขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้เปิดโอกาสให้แต่ละ
ฝ่ายได้เสนอแนวทางการที่ได้ให้การบ้าน
ไป

ก่อนหน้านั้น โดยแต่ละฝ่ายก็ยังคงนำ
เสนอแนวทางในมุมมองของตัวเอง ซึ่งเห็นว่า
เป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศแล้ว

เมื่อแต่ละฝ่ายไม่มีจุดร่วมที่ตรงกัน
พล.อ.ประยุทธ์ ได้ขอพักการประชุม และ
เชิญ แกนนำฝ่าย นปช. และ กปปส. ไป
หารือร่วมกันอีกห้องหนึ่ง ประมาณ 45 นาที
เมื่อกลับมาที่วงหารือแล้วก็ยังได้เชิญเฉพาะ
นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. และ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.
ไปพูดคุยกันส่วนตัวประมาณ 1 นาที ก่อน
ที่จะกลับมาที่วงหารือ

พล.อ.ประยุทธ์ ได้สอบถาม
นายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้า
คณะฝ่ายรัฐบาล ว่าตกลงรัฐบาลยืนยัน

ไม่ลาออกทั้งรายบุคคลและทั้งคณะ
ใช่หรือไม่ ซึ่ง นายชัยเกษม ระบุว่า **นาที่นี้
ไม่ลาออก** พล.อ.ประยุทธ์ จึงบอกว่า **“ถ้า
มันตั้งแต่นาที่นี้ ผมตัดสินใจยึดอำนาจ
การปกครอง”**

จากนั้น ก็ได้เชิญตัวแทน สมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) และ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ออกจากที่ประชุม โดย
ไม่มีการควบคุมตัวไว้ แต่ขอให้ยังอยู่ใน
พื้นที่สโมสรทหารบก เพื่อรอเคลียร์
บุคคลไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากพื้นที่ก่อน
ส่วนตัวแทนจากฝ่ายอื่นๆ ก็ได้ถูก
ควบคุมตัวไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง

เมื่อเวลา 17.30 น. ด้านนายศุภชัย
สมเจริญ ประธาน กกต. กล่าวกับผู้สื่อข่าว
ผ่านทางโทรศัพท์ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถ
ออกจากพื้นที่สโมสรได้ เนื่องจากทางเจ้า
หน้าที่ทหารกำลังเคลียร์คนออกจากพื้นที่
แต่ไม่ได้มีการควบคุมตัว กกต. หรือ ส.ว.
แต่อย่างใด และเท่าที่เห็นบรรยากาศก็ยังไม่
มีเหตุรุนแรง

ส่วน กกต. จะดำเนินการอย่างไร
ต่อไปนั้น คงต้องรอดูประกาศคำสั่งของ
คสช. ก่อน หากมีการฉีกรัฐธรรมนูญ
องค์กฤษฎีกาก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
ก่อน

ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๗ หน้า ๑๒

ตาชั่ง พินดา

●...๒๒ พ.ค.๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. บันทึกจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกครั้ง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ โดยให้สำนักพ่วงด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ... ● ลีลากี้หัวนี้เจ็บสงบรอฟังสัญญาณ จีบทิศทางลม "บักอู๋" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗... ● ส่วน "บักอู๋" พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ไม่ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปลี่ยนฟิล์ม คู่มือฝ่ายกิจการพิเศษ ๒๐ หน่วย อาทิ สสส. สสค. กฤษฎีกา ก.พ. สำนักนายกฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฯลฯ... ● ตั้ง พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผบ.ตร. รักษาการ ผบ.ตร.... ● ไฟเขียว ถก "ก.ตร." เปิดเก้าอี้เฉพาะกิจ "รองผบ.ตร.-ที่ปรึกษา สบ๑๐" รวม ๔ ตำแหน่ง ถึง ๓๐ ก.ย. เยียวยา พล.ต.อ.วุฒิ ลิปะพัลลภ ที่ปรึกษา (สบ๑๐) หลังศาลปกครองสั่งคืน ล้วงตัวอาวุธ โฟ่งด้วยเปิดเก้าอี้ "รอง ผบ.ช.ศชต." ผ่านฉลุย...ตั้งแทนชง "ก.ค.ช." แต่รอ กำหนดตัวนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะก่อน... ● ส่วนเปลี่ยนตัวแม่ทัพนครบาล สอแห่งถาวร แม่ "บักอู๋" พล.ต.อ.อดุลย์จะเข้าชี้แจง กกต.



พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว



พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ



พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช

ตามกำหนดวันที่ ๒๐ พ.ค. ทว่า กกต.ไม่หวั่นของทั้ง สภมติไม่ได้ ทั้ง "บักแจต" พล.ต.ท.ศารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบ.ชน. กับ "บักกว้าง" พล.ต.ท.สุเทพ เสงษ์รักษา ผบ.ชน.๕ ยังนั่งเก้าอี้เดิม... ● หลังยกเลิก คย.วส. กำลั้งควบคุมฝูงชนเดินทางกลับที่ตั้ง เข้าสู่มหานครปกติ ปฏิบัติภารกิจป้องปรามอาชญากรรม "บักอู๋" สั่งดูแลประชาชนเข้ม จับกุมคดีมากขึ้น ป้องกันเหตุชิง ปล้นร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ ค้ามนุษย์ ค้าแรงงาน สถานบริการ บ่อนพนัน ผู้มีกำลังมีวาม อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด

คำไม้พะยุง... ● ฟากนครบาล พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต รองแม่ทัพนครบาล คุมงานป้องกันปราบปราม สั่งตำรวจทำงานเข้มแข็ง จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ตั้งจุดตรวจ จุดให้บริการประชาชนเพื่อให้การเดินทางกลับบ้านพักด้วยความเรียบร้อย ย้ำพร้อมคุมสถานภาพอาชญากรรมเต็มความสามารถ... ● ลงแล้ "ผบ.ช.ศชต." พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช ตรวดปากกา เด็ง ๕ เลือโรงพัก สู่โหงปาดิ จ.นราธิวาส พ.ค.อ.จงใจรักษ์ คงเผ่า ผกก. พ.ต.ท.มนตรี เขียมระหงส์ รอง ผกก. สส. พ.ต.ท.สุทัศน์ หนูสิง รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.โสภณ จันทร์โชติ ร.ค.อ.สาโรจน์ชาญแท้ สวป. เข้าประจำ ศษต. ๑ 1 มีผล ๑๘ พ.ค. คำสั่งระบุชัด "เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. เกิดเหตุลอบวาง

เพลิงเผาอาคารเรียน บ้านเรือนราษฎร พื้นที่ ต.ปะตุรุ ส่งผลให้ประชาชนหวาดกลัว เสียขวัญขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ เกิดความเสียหายต่อทางราชการ กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรตำรวจ"...พร้อมสั่ง พ.ค.อ.สุรพงษ์ ชาดิพิสุทธิ ผกก. สก.ต.ใหญ่ รรท.ผกก.ส.สุโหงปาดิ พ.ค.อ.ชัชชัย ดุคสุกแก้ว ผกก. ฝ่ายปกครอง ศฝร.ศษต. รรท. ผกก.ส.ต.นียง พ.ค.ท.สุโรจน์ ลุนหวิทยานนท์ รอง ผกก.ป.สภ. บูเก๊ะตา รรท.รอง ผกก.ป.สภ. สู่โหงปาดิ พ.ค.ท.ฉลอง รัตนภักดี รอง ผกก.สส.สภ.มูโนะ รรท.รอง ผกก.สส.ส.สุโหงปาดิ เพื่อให้การบริหารงานใน สภ.สุโหงปาดิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย... ● อีกฉบับ สั่งถอนกำลังหมวดเฉพาะกิจ นป.ภ.จ.นราธิวาสที่ ๓๒ ปฏิบัติภารกิจ อ.สุโหงปาดิ ออกจากพื้นที่ระบุเหตุ "ขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน"... หลังเสียงบ่นชาวบ้านตั้งเข้าสู่ "พล.ต.ท.ยงยุทธ"... ● นี้ก็เสียงบ่น "รอง ผกก." อ้างชุดเฉพาะ เก็บอาละวาด ไม่เว้นแม้ร้านยาอดองย่านกรุงเก่า อ้างส่งนายแต่จับจับเข้ากระเป่า ผกก.ผู้บังคับบัญชา

แก้... ● ฟักทีเยสไซ เปลี่ยนด้วยอภิต ๒ วิหเพ็งติษรุ ๒ วยราชการสำนักนายก รัฐมนตรี โยก พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รองผบ.ตร. รักษาการ อธิบดีดีเอสไอ แทน... ● พระราชทานเพลิง พล.ร.ศ.จักรชัย สีนวริน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอเรือ เวลา ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๒๖ พ.ค. ณปราสาทนากองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาลินโท ผบ.ภ.จ.ว.ปทุมธานี ผกก.แจ้งข่าว... ● ●

ปรัศวีร์